



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี โทร ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖-๗๘ ต่อ ๓๐๗
ที่ วธ ๐๘๐๑/๕๗๕ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในภาครัฐ ปัญหาด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ที่สร้างความเสียหายและกระทบต่อหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ในการนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการบริหารงานราชการด้วยความสุจริต เพื่อยุทธธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการยึดถือปฏิบัติและเป็นหลักการในการควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน และทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่น ในภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดให้มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ในภาครัฐ ปัญหาด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ที่สร้างความเสียหายและกระทบต่อหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ข้าพเจ้า นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ในฐานะอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงขอประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ และใช้อำนาจภายใต้ กรอบของกฎหมายและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ บริหารงานราชการ ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและ เจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปลุกฝังวัฒนธรรมในองค์กรให้มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ ไม่ทนต่อการทุจริต ตลอดจนการมีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและ ประชาชน และทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่นในภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เป็นสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ ระดับชาติ ทำการสอน ทำการแสดง ทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์